

HMOD-9

แนวทางการใช้หลักธรรมาภิบาลสนับสนุนภารกิจก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่
อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
Approach of Good Governance to Support Construction Work of Audyai
Subdistrict Administrative Organization Srimuangmai District
Ubooratchathani Province.

ธีรยุทธ คำวัน*

*นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการใช้หลักธรรมาภิบาลสนับสนุนภารกิจงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ให้บรรลุเป้าหมายมีประสิทธิภาพ ใช้วิธีการศึกษาคุณภาพ (Quality Research) ศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารทางราชการเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับในการปกครองท้องถิ่น มาใช้ในการพัฒนากรอบในการศึกษาครั้งนี้ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต. และผู้แทนภาคเอกชน จำนวน 21 คน ผลการศึกษา พบว่า ผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลพอสมควร และในส่วนที่รับผิดชอบงานสำรวจยังขาดเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ ยิ่งไปกว่านั้นในขั้นตอนการสำรวจเพื่อการออกแบบสิ่งก่อสร้างควรจัดหาเครื่องมือในการสำรวจมาเตรียมไว้ให้พร้อม

ABSTRACT

This objective of this research is to study the guide and instruction of the reasonable governance usage to support the constructive task of the municipal government of Audyai sub-district, Srimuangmai district, Ubon Ratchathani in order to achieve the purpose efficiency. The mean is studying the quality research by studying from the concerned research documents about regulations and rules of the municipal government, local culture and the decentralization to develop the outline of the education. The profoundly interview was taken from twenty-one administrators, neighborhood government officers and the representatives from privacy organization. The results are found that the constructors understand the usage of the reasonable governance in the construction is fair. And the problems and the obstacles in the construction are from the lack of necessary equipments in the survey. Moreover all of equipments should be in good preparation, and should be in good condition ready for using.

คำสำคัญ: หลักธรรมาภิบาล , งานก่อสร้าง

Key Words: Good Governance , Construction

บทนำ

ปัจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ทั้งองค์การภาครัฐและภาคเอกชนได้ให้ความสำคัญ และนำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์การโดยมุ่งให้เกิดความเป็นอิสระในการบริหารงานการลดการควบคุมให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย

นอกจากจะต้องกำหนดบทบาทของตนอย่างชัดเจนแล้วมีความพร้อมที่จะถูกตรวจสอบต่อแนวทางการใช้อำนาจในการดำเนินงานการสร้างสรรค์ธรรมาภิบาลของรัฐนั้นจำเป็นต้องอาศัยระบบการจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมีการรับผิดชอบภายใต้กฎหมาย และนโยบายที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องมีการปฏิรูประบบราชการเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบภายใต้กรอบของกฎหมาย

จากบทบัญญัติพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้มีการกำหนดการจัดสรรภาษีและอากรเงินอุดหนุน และรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2545 เป็นต้นไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 โดยการจัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคำนึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย (พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 30 2542 :15)

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหลายแห่งเกิดปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานก่อสร้างเพราะปัจจุบันมักจะปรากฏข่าวเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งการทุจริตดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อกระแสการกระจายอำนาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองท้องถิ่นอย่างยิ่ง (โกวิทย์ พวงงาม,2549) การกระทำทุจริตส่วนหนึ่งจะเป็นการกระทำของบุคคลที่มีอำนาจและหน้าที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบล แต่อีกส่วนหนึ่งเกิดจากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเอง ไม่ให้ความสนใจในแก้ไขปัญหานี้และบ่อยครั้งเป็นการกระทำในลักษณะของการปล่อยประละเลยให้ผู้รับเหมาทำการทุจริตในการประมูลงาน ในลักษณะของการฮั้วประมูล ถึงแม้ว่ารัฐจะออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหการทุจริต ฮั้วประมูล เช่น การกำหนดให้มีการประมูลงานทางอินเทอร์เน็ต หรือการกำหนดให้มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ให้แพร่หลาย ทั้งทางสถานที่ราชการต่าง ๆ หรือทางอินเทอร์เน็ต แต่ก็ไม่สามารถป้องกันระบบการทุจริตหรือการฮั้วประมูลได้

จากปัญหาในเบื้องต้นที่กล่าวมา ผู้ศึกษาในฐานะที่เป็นนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตซึ่งกำลังศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงสนใจศึกษาแนวทางการใช้หลักธรรมาภิบาลสนับสนุนภารกิจงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเอ็ดใหญ่ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดอุบลราชธานี โดยนำหลักธรรมาภิบาลมาสนับสนุนภารกิจด้านการก่อสร้าง เริ่มตั้งแต่ การสำรวจเพื่อออกแบบ, การออกแบบประมาณราคา, การจัดซื้อจัดจ้าง, การควบคุมการก่อสร้าง, และการตรวจรับงานจ้างซึ่งกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวคือภารกิจด้านการก่อสร้างที่ผู้รับผิดชอบด้านการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเอ็ดใหญ่ต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการก่อสร้างแต่ละโครงการ การนำหลักธรรมาภิบาลเข้ามาสนับสนุนให้การจัดการงานก่อสร้างเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลนั้นจะทำให้งานด้านการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเอ็ดใหญ่ มีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เกิดความโปร่งใส ขจัดปัญหาคอร์รัปชัน สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ก่อเกิดการพัฒนางานด้านการก่อสร้างที่ยั่งยืน ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรและประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัญหาในการบริหารจัดการงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่อศึกษาแนวทางการใช้หลักธรรมาภิบาลในการสนับสนุนภารกิจงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ อำเภอ ศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

วิธีการวิจัย

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Quality Research) ในลักษณะของสหวิทยาการโดยนำแนวคิดทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารทางราชการเกี่ยวกับ กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปกครองท้องถิ่น การกระจายอำนาจ เอกสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้เป็นกรอบ ในการศึกษานี้ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยยึดประเด็นตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในการพูดคุยให้เชื่อมโยงกับประเด็นที่ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลของงานภาคสนามนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามประเด็นของปัญหา นำผลวิเคราะห์แต่ละตอนมาจัดทำเป็นผลการศึกษาวิจัยโดยใช้วิธีพรรณนาการ (Descriptive)

ผลการวิจัย

การศึกษาแนวทางการใช้หลักธรรมาภิบาลสนับสนุนภารกิจงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ อำเภอสรี เมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ศึกษาได้ใช้กรอบแนวคิด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเข้าใจแนวทางการใช้หลักธรรมาภิบาลสนับสนุนภารกิจงานก่อสร้าง ด้านปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านการก่อสร้าง ด้านแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงานก่อสร้าง ด้านข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการงานก่อสร้าง ตามเอกสารหลักทางวิชาการเป็นแนวทางในการศึกษา สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

1. ด้านความเข้าใจแนวทางการใช้หลักธรรมาภิบาลสนับสนุนภารกิจงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

พบว่า ผู้ปฏิบัติงานก่อสร้าง เข้าใจในหลักธรรมาภิบาลในระดับหนึ่ง โดยได้นำหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์การที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสู่ประชาชน เช่น มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบ ข้อบัญญัติกับประชาชน ผู้นำท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่น เชิญตัวแทนหมู่บ้านเข้าร่วมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยพิจารณาตัวแทนจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการโดยตรง จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อจะได้ทราบว่ามีความคุ้มค่า คุ่มทุนหรือไม่ และรายการใดมีการประหยัดงบประมาณ หรือใช้งบประมาณน้อยแต่ได้ผลเกินปริมาณ

2. ด้านปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

พบว่า ในขั้นตอนการสำรวจเพื่อการออกแบบในส่วนที่รับผิดชอบงานสำรวจยังขาดเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ เช่น ในการสำรวจเส้นทางเพื่อก่อสร้างถนนต้องใช้กล้องระดับ กล้องวัดมุม เพื่อ

กำหนดแนวศูนย์กลางถนน และเพื่อเชื่อมระดับผิวทาง ขั้นตอนการออกแบบและประมาณราคาไม่มีการคำนวณโครงสร้างในการรับน้ำหนักตามหลักวิศวกรรม บุคลากรในส่วนโยธาไม่มีวิศวกรที่จะคำนวณโครงสร้างของงานก่อสร้าง ส่วนของประมาณราคาค่าก่อสร้างผู้ขายสินค้าก่อสร้างไม่ให้ข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งในการคำนวณราคาค่าก่อสร้างผู้ทำการประมาณราคาต้องตรวจสอบข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัด ซึ่งข้อมูลจากพาณิชย์จังหวัดที่ได้มาไม่ครอบคลุมรายการวัสดุก่อสร้างที่จะใช้ในการคำนวณ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุที่เป็นข้าราชการโดยตำแหน่ง มีการแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งอื่นมารักษาราชการแทนจึงทำให้ไม่เข้าใจในระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้างส่วนใหญ่จะมาจาก ผู้รับจ้างที่ไม่มีความรู้ด้านการก่อสร้างไม่มีความเข้าใจในแบบแปลนการก่อสร้าง ขั้นตอนการตรวจรับงานจ้างคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้แต่งตั้งมาจากข้าราชการสาขาอื่นจึงไม่มีความรู้ด้านงานก่อสร้างทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่างานในส่วนใดถูกต้องตามแบบแปลนหรืองานส่วนใดควรต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

3. แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

พบว่า ในขั้นตอนการสำรวจเพื่อการออกแบบสิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือในการสำรวจเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งจึงควรจัดหาเครื่องมือในการสำรวจมาเตรียมไว้ให้พร้อมไม่ว่าจะเป็น สายวัด กล้องระดับ กล้องวัดมุม ฯลฯ การออกแบบสิ่งก่อสร้างใน อปท. จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ หนึ่ง ประเภทโครงการก่อสร้างที่มีการออกแบบที่เป็นมาตรฐานไว้แล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำแบบแปลนนี้มาใช้ในการก่อสร้างเพราะได้รับการออกแบบมาถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ส่วนประเภทที่สอง คือประเภทที่ไม่มีกรออกแบบที่เป็นมาตรฐานไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ต้องทำการออกแบบ เขียนแบบ และคำนวณโครงสร้างเอง และจากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ไม่มีวิศวกรในการคำนวณโครงสร้างที่จะรองรับน้ำหนักได้ควรยืมตัวข้าราชการจากหน่วยงานอื่นซึ่งมีวิศวกรมาช่วยในการคำนวณโครงสร้างหรือจ้างบริษัทมาช่วยในการออกแบบเพื่อความถูกต้องและปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม ส่วนการประมาณราคาองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ควรทำหนังสือขอความร่วมมือขอราคาสินค้าในรายการที่ต้องใช้ในการคำนวณจากร้านขายวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างควรส่งข้าราชการที่ปฏิบัติงานเข้าร่วมอบรม และเข้าไปศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติจากท้องถิ่นอื่นที่มีประสิทธิภาพในการทำงานด้านนี้ ส่วนวัสดุก่อสร้างที่ผู้รับจ้างนำมาใช้ในการก่อสร้างไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดนั้นก่อนที่ผู้รับจ้างจะนำวัสดุก่อสร้างใดไปใช้ในการก่อสร้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบเพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุนั้นก่อนที่จะนำไปใช้ในงานก่อสร้าง ขั้นตอนการตรวจรับงานจ้างในส่วนนี้แก้ไขได้โดยทำการประชุมชี้แจงและรายละเอียดแบบแปลนในการก่อสร้างให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างทราบ

4. ด้านข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

พบว่า ก่อนที่จะดำเนินการประกาศการยื่นซอง ควรทำการเชิญให้ผู้รับจ้างมาฟังคำอธิบายแบบแปลนและสถานที่ก่อสร้างก่อนที่จะมีการยื่นซองเพราะถ้าอธิบายงานให้เข้าใจก่อนการยื่นซองผู้รับจ้างจะได้เข้าใจว่างานมีความยากอย่างไรจะมีอุปสรรคอย่างไร และจะได้เข้าใจในแบบแปลนเพื่อการตัดสินใจยื่นซองราคาต่อไป ปัญหาที่เกิดจากการควบคุมคุณภาพพัสดุทางองค์การบริหารส่วน

ตำบลควรขอความอนุเคราะห์หน่วยงานราชการที่มีเครื่องมือตรวจสอบและข้าราชการที่มีความรู้และสามารถรับรองคุณภาพวัสดุที่เก็บตัวอย่างทดสอบได้ เช่น โยธาจังหวัด ส่งเสริมให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานกำหนดไว้ให้ปฏิบัติ กำกับติดตามให้พนักงานส่วนตำบลผู้มีหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการด้านพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ควรมีการสำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนทุกครัวเรือนเพื่อมีข้อมูลเชิงลึกความต้องการของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือตัวแทนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จัดเวทีประชาคมเพื่อแถลงผลงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการของโครงการต่าง ๆ มีการสรุปผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับทราบและเห็นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง จัดตั้งคณะกรรมการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นในขั้นตอนของการควบคุมงานก่อสร้าง มีการแจ้งให้ทราบถึงแผนงานโครงการ แต่งตั้งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล แต่งตั้งประชาคมหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจงานก่อสร้าง ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์

สรุปผลการวิจัย

- 1.ด้านความเข้าใจแนวทางการใช้หลักธรรมาภิบาลสนับสนุนภารกิจงานก่อสร้าง พบว่าผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลพอสมควร
- 2.ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านการก่อสร้าง พบว่า ในส่วนที่รับผิดชอบงานสำรวจยังขาดเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ
- 3.แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงานก่อสร้าง พบว่า ในขั้นตอนการสำรวจเพื่อการออกแบบสิ่งก่อสร้าง ควรจัดหาเครื่องมือในการสำรวจมาเตรียมไว้ให้พร้อม
- 4.ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการงานก่อสร้าง พบว่า ก่อนที่จะดำเนินการประกาศการยื่นซอง ควรทำการเชิญให้ผู้รับจ้างมาฟังคำอธิบายแบบแปลนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างก่อนที่จะมีการยื่นซองประกวดราคา

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร วรพุทธิพร กรรมการที่ปรึกษาสารานุกรมที่กรุณาได้ให้คำแนะนำและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ ปลุกฝังให้ผู้วิจัยมีวินัยและมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ตลอดทั้งให้กำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด ซึ่งทำให้ผู้วิจัยได้รับแนวทางในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง ตลอดจนเสนอแนะในการปรับปรุง

แก้ไขจนทำให้งานวิจัยฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจในความกรุณาของอาจารย์เป็นอย่างมาก ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง

- โกวิทย์ พวงงาม. (2544). การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร: บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด.
- วิทยา เชียงกุล. (2555). แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ ราชกิจจานุเบกษา มาตรา 30 2542 : 15
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542
- พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว , พงศกร รอดชมพู , กิตติ ลิ้มสกุล , สนิท จรอนันต์ , และอุทิศ บัวศรี. (2543). บทคัดย่อ รายงานผลการวิจัยเรื่อง ดัชนีคอร์รัปชันของไทย : การสร้างและการตรวจสอบความเชื่อถือได้. (ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทการกำหนดเรื่อง พ.ศ.2543). สำนักงาน ป.ป.ช.
- ประเสริฐ ดำรงชัย. (2550). การวางแผนงานก่อสร้าง, ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่, สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2556 - 2558. อุบลราชธานี: องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่, 2555.
- นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ. (2543 : 2). การคอร์รัปชันในวงราชการไทย. กรณีศึกษาและยุทธศาสตร์การต่อต้านคอร์รัปชันในเชิงเศรษฐศาสตร์
- นวนน้อย ตรีรัตน์ และคณะ. (2546). การติดตามและประเมินผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญ เรื่อง การตรวจสอบการทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ กรุงเทพมหานคร สถาบันพระปกเกล้า
- ผาสุก พงษ์ไพจิตร และสังคีต พิริยะรังสรรค์. (2537). คอร์รัปชันกับประชาธิปไตยไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ผาสุก พงษ์ไพจิตร,สังคีต พิริยะรังสรรค์ และชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ. (2544). รายงานผลการวิจัยคอร์รัปชันกับการค้าระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ผาสุก พงษ์ไพจิตร. 2546. การคอร์รัปชันในระบบราชการไทย พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ:สถาบันวิถึทรรศน์.
- ผาสุก พงษ์ไพจิตร. 2546. ธรรมชาติกับการคอร์รัปชันในสังคมไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สถาบันวิถึทรรศน์.
- ภาณุ ลงกุล. “ รูปแบบและวิธีการคอร์รัปชันในองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ”. ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์, 2545.
- อนุสรณ์ ลิ้มมณี และคณะ.(2547 : 1).การทุจริตและประพฤติ มิชอบในหน่วยงานราชการไทย กรณีศึกษากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

- วิชัย รูปขำดี และ สังคม คุณคนากรสกุล. (2548 : 1). การทุจริต และประพฤตินิยมชอบใน
หน่วยงานราชการไทย กรณีศึกษาระทรวงเกษตร และสหกรณ์
- สุนิศา ทองสุพรรณ. (2552). การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้างโดยการประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- สุธี อากาศฤกษ์ (2525) “ การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตินิยมชอบใน
วงราชการเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ” เอกสารวิจัยส่วนบุคคล วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
- สุเมธ ตันติเวชกุล.สรุปจากคำบรรยายในการสัมมนาฯ.4 สิงหาคม 2544
- ศุภชัย ยาวะประภาษ. (2543).เจาะลึกจากกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง .(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรง
พิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ศุภชัย ยาวะประภาษ. (2548). การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทยกระแสใหม่และสิ่งท้าทาย .(พิมพ์
ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: จุฑทอง.
- อุทัย หิรัญโต. 2519. สังคมวิทยาประยุกต์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
- เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และรจิตกนก จิตมั่นชัยธรรม. “การคอร์รัปชันภาคธุรกิจกับบรรษัทภิบาล
ในไทย” กรุงเทพทัศนะ 24 มิถุนายน 2544